



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2554

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดดัชนีราคาข้าว Q2/54 จะลดตัว แต่จะดีขึ้นในช่วง Q3

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ดัชนีราคาเกษตรกรขายได้ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับ 177.51 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี และดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยข้าวทุกประเภทของไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และร้อยละ 0.97 ตามลำดับ เนื่องจากโรงสีและผู้ส่งออกปรับซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งออกให้กับอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ราคาเริ่มชะลอตัว เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่เข้ามา โดยประเทศผู้ซื้อข้าวชะลออุทิศของราคา จากการที่ผลผลิตข้าวของเวียดนามทยอยออกสู่ตลาด

ดัชนีราคาส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ปรับลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากการลดค่าเงินต้องส่งผลให้ราคาข้าวของเวียดนามมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ดัชนีราคาส่งออกข้าวของไทยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 แต่ก็คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมีนาคมดัชนีราคาส่งออกข้าวของเวียดนามยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผลผลิตข้าว (ฤดูการผลิตหลัก) ทยอยออกสู่ตลาด และรัฐบาลเวียดนามประกาศลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 และในวันที่ 9 มีนาคม 2554 ก็มีการปรับลดลงอีก ทำให้ราคาส่งออกเอฟโอบีข้าว 5% อยู่ในระดับ 500 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และราคาข้าว 25% อยู่ในระดับ 440 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น รวมทั้งประเทศผู้นำเข้าข้าวคลายกังวลจากปัญหาที่เคยคาดว่าจะเกิดการขาดแคลนข้าว ทำให้ไม่ต้องเร่งซื้อเพื่อเก็บเข้าสต็อก จึงชะลออุทิศทางของราคา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกดดันราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสสองปี 2554

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2/54 เนื่องจากผลผลิตข้าวของเวียดนามและไทยทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งการคาดการณ์ปริมาณข้าวที่อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อข้าวคลายกังวลปัญหาขาดแคลนข้าว และไม่เร่งซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อก โดยชะลอการซื้อเพื่อรออุทิศทางราคา ในขณะที่เวียดนามเริ่มทยอยปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ เพื่อดึงดูดประเทศนำเข้าข้าวให้หันไปซื้อข้าวเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาข้าวอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 3/54 เนื่องจากยังมีปัจจัยบวกจากความต้องการรัฐพิธีของตลาดโลก ทำให้ราคาข้าวพิธีสำคัญ โดยเฉพาะข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง รวมถึงราคาน้ำตาล และพืชน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร สร้างความวิตกเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร และภาวะเงินเฟ้อที่มาจากราคาอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส.ผู้ส่งออกข้าว คาดญี่ปุ่นสั่งข้าวไทยเพิ่มกว่าเท่าตัว แนวโน้มราคาพุ่ง 5-10%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวได้ทำลายแหล่งเพาะปลูก

ข้าว ของญี่ปุ่น จากปกติที่ญี่ปุ่นปลูกข้าวปีละประมาณ 8 ล้านตัน จุดที่เกิดภัยพิบัติมีการปลูกข้าวประมาณ 20% หรือคิดเป็นประมาณ 1.5-1.6 ล้านตันของการผลิตทั้งหมด

ทำให้คาดว่าญี่ปุ่นน่าจะมีการนำเข้าข้าวมากขึ้น รวมถึงซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นด้วยจากปกติญี่ปุ่นสั่งซื้อข้าวจากไทยปีละประมาณ 3 แสนตัน แต่จากเหตุการณ์นี้คาดว่าน่าจะสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอีก 3 แสนตัน รวมเป็น 6 แสนตัน โดยคาดว่าคำสั่งซื้อน่าจะเริ่มทยอยเข้ามาในเร็วนี้

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นซื้อข้าวจากไทยเพื่อนำไปใช้แปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนม, มิโสะ, Rice Craker, เบียร์ ฯลฯ

นายชูเกียรติ ยอมรับว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของการส่งออกข้าวไทย เพราะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะคำสั่งซื้ออินโดนีเซียเข้ามาซื้อข้าวจากไทยรวมๆแล้วเกือบ 1 ล้านตันส่งมอบในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา 4 แสนตัน และอีกประมาณ 6 แสนตันในเดือนมี.ค. ทำให้ตั้งแต่มี.ค. ถึง 17 มี.ค.ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 2.4 ล้านตัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯยังไม่มีมีการปรับเป้าหมายการส่งออกข้าว เนื่องจากยังต้องรอดูสถานการณ์ใน ช่วงที่เหลือของปี แต่เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 9.0-9.5 ล้านตันน่าจะทำได้ และอาจจะทำได้ดีกว่านั้น

"ปีนี้เพิ่งจะผ่านมาแค่ 3 เดือนยังคาดการณ์อะไรไม่ได้ แต่เป้าที่เคยตั้งไว้ 9.0-9.5 ล้านตันน่าจะทำได้ ส่วนจะถึง 10 ล้านตันอย่างไรที่มีการคาดการณ์หรือไม่ ยังตอบไม่ได้ แต่ก็คงไม่ยากเกินไป ต้องรอดูอีกหลาย ๆ ปัจจัย"

นายชูเกียรติ คาดการณ์ราคาข้าวหลังจากนี้น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณ 5-10% จากปัจจุบัน ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 480 ดอลลาร์สหรัฐ./ตัน ขณะที่ข้าวขาวของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐ./ตัน ส่วนข้าวหอมมะลิของไทยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐ./ตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พรทิวาแจ้งราคาข้าวตกต่ำจากตลาดโลกซบเซา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า การปรับตัวลดลงของราคาข้าวเปลือกภายในประเทศเฉลี่ย 300-500 บาท/ตันขณะนี้ เกิดขึ้นจากภาวะตลาดข้าวโลกชะลอตัวเท่านั้น เนื่องจากผู้นำเข้าส่วนใหญ่ซื้อข้าวจากเวียดนามที่ออกสู่ตลาดปริมาณกว่า 12 ล้านตันในเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ และยังมีปัญหาทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าข้าวของไทย รวมทั้งกรณีประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อยุ่ชะลอการนำเข้าข้าว ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวลดลงบ้าง ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล 4 ล้านตันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ชะลอตัวของตลาดข้าวโลกจะเกิดขึ้นระยะสั้นประมาณ 1-2 เดือนเท่านั้น เมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว ตลาดข้าวโลกโดยรวมจะกลับสู่ภาวะปกติและมีทิศทางที่ตื้ออย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยมั่นใจว่าราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายในเดือนพ.ค.นี้

สำหรับการส่งออกข้าวตั้งแต่มี.ค.-15 มี.ค.ที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกข้าวไปแล้ว 2.46 ล้านตัน มูลค่า 4.26 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกข้าวได้เพียง 1.75 ล้านตัน มูลค่า 3.55 หมื่นล้านบาท สาเหตุที่สามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลช่วงปีที่ผ่านมา

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ธ.ก.ส.พร้อมหนุนซื้อข้าว

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนวงเงินให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) และองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาทสำหรับตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 2553/2554 จำนวน 2 ล้านตัน ตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเพื่อดันราคาข้าวในตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ขณะนี้ทั้ง 2 องค์กรยังไม่ได้ติดต่อประสานขอวงเงินเข้ามา โดย

มองว่าการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ขายข้าวได้ต่ำกว่าราคาตลาดมาก ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้โครงการประกันรายได้สามารถทำงานได้เต็มที่

"หลักการของการประกันรายได้เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีหลักประกันว่าปลูกข้าวแล้วจะมีรายได้เท่าไร แต่ต้องทำควบคู่กับการดูแลด้านตลาดรับซื้อข้าวด้วย เพราะบางพื้นที่เกษตรกรขายข้าวได้ต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก รัฐบาลก็ต้องมีมาตรการเสริมเข้าไปดูแลให้ทันช่วงที่แม้การตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจะช่วยดึงราคาข้าวในตลาดขึ้นได้เพราะรับซื้อในราคาอ้างอิงแต่ต้องอยู่ที่กลไกการทำงานต้องมีผลในทางปฏิบัติและทำได้รวดเร็วด้วย"

นายลักษณ์ กล่าวและว่า ปีก่อนก็ใช้มาตรการดังกล่าว แต่พอ 2 หน่วยงานรับซื้อข้าวได้ระยะหนึ่งราคาข้าวในตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นและใช้เงินไปเพียงพันล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าภายใน 2 เดือนนี้ราคาข้าวในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นได้ เพราะความต้องการซื้อข้าวในตลาดของโรงสีและผู้ประกอบการส่งออกยังมีอยู่ แต่สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำลงส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพราะโรงสีต้องการลดต้นทุนการรับซื้อข้าว หลังจากค่าขนส่งจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจึงมีการแบ่งเขตการรับซื้อข้าวกัน และตกลงราคาซื้อไม่ให้เกิดต่างกันมากทำให้ราคาที่ได้รับซื้อกัน และตกลงราคาซื้อไม่ให้เกิดต่างกันมากทำให้ราคาที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรต่ำกว่าราคาที่แท้จริงของตลาด หากเกษตรกรมีทางเลือกอื่นและหันไปขายข้าวให้ อคส. และ อ.ต.ก. ก็จะทำให้โรงสีต้องแข่งรับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น

ส่วนการเพิ่มราคาประกันข้าวรอบใหม่ในโครงการประกันรายได้ที่เพิ่มราคาประกันข้าวเปลือกอีกตันละ 1,000 บาทตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวภาคกลางที่จะมีปริมาณออกมามากทำให้ ธ.ก.ส. ต้องเตรียมเงินไว้จ่ายชดเชยส่วนต่างมากขึ้น 1.1 หมื่นล้านบาทรวมของเดิม 1.9 หมื่นล้านบาท ก็น่าจะใช้เงินรวม 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับแนวทางการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผลเนื่องจากภัยธรรมชาติ ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานนั้นยังไม่ได้ข้อยุติ โดยต้องมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนที่ ธ.ก.ส. จะเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดของธนาคารรับทราบ

โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของเอกชนบริษัทประกันว่ามีความสนใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ซึ่งมองว่าการประกันภัยข้าวที่จะทำพร้อมกันทั่วประเทศนั้น 57 ล้านไร่ก็น่าจะมีความเสี่ยงคุ้มค่า โดย ธ.ก.ส. จะชักจูงลูกค้าที่มีกว่า 37 ล้านไร่เข้าร่วมโครงการ และจะทำหน้าที่รับจ่ายค่าเบี้ยประกันให้รวมถึงการร่วมประเมินความเสียหายของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนของเอกชน

ทั้งนี้ หากเอกชนไม่สนใจเข้าร่วมก็ต้องตั้งกองทุนเข้ามาดำเนินการ โดยเบื้องต้นจะมีวงเงินประมาณ 4.5 พันล้านบาท ส่วนค่าเบี้ยประกันที่ 140 บาท แบ่งเป็นเกษตรกร 50 บาท ธ.ก.ส. 50 บาท และรัฐ 40 บาท นั้นยังสามารถหารือได้ว่าใครจะรับภาระ ซึ่งมองว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พร้อมที่จะจ่ายค่าเบี้ยอยู่แล้วไม่ว่าจะ 50 หรือ 100 บาท โดยที่ ธ.ก.ส. ไม่ต้องออกค่าเบี้ยให้แต่พร้อมจะเพิ่มวงเงินกู้ที่ครอบคลุมภาระค่าเบี้ยประกันให้ เพราะหากนาข้าวได้รับความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเต็มที่ไร่ละ 2,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทน 1,400 บาท และรัฐจะชดเชยให้ 600 บาท

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-15 มี.ค. 2554 มีจำนวน 231,982 ตัน มูลค่า 103.38 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 มี.ค. 2554 มีจำนวน 1.33 ล้านตัน มูลค่า 641.809 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนาม ประกาศปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (Floor prices) ของข้าวขาว 25% ลงเหลือ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 5% ปรับลดลงเหลือ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยมีผลหลังจากวันที่ประกาศ 3 วัน (20 มี.ค.)

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนาม ได้ประกาศปรับขึ้นราคาส่งออกขั้นต่ำ (Floor prices) โดยข้าวขาว 25% เป็น 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 5% ปรับเป็น 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยมีผลหลังจากวันที่ประกาศ 3 วัน (24 มี.ค.) และนับเป็นการปรับราคาส่งออกขั้นต่ำครั้งที่ 7 ของปีนี้

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการปรับราคาลงนั้น เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากตลาดส่งออก และปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูใบไม้ผลิในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 27 ก.พ. ศกนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 200,000 ตัน โดยแบ่งเป็นข้าวหนึ่งจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) และข้าวขาว 15% จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) ทั้งนี้เมื่อรวมกับการซื้อในครั้งก่อนๆ ทำให้ขณะนี้บังคลาเทศตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามแล้ว 350,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กล่าวว่า จะจัดการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 600,000 ตัน แก่ภาคเอกชนในวันที่ 23 มี.ค. นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนำเข้าข้าว 860,000 ตันในปีนี้ โดยกำหนดให้ส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นเสนอค่าบริการ (Service charge) ที่จะให้แก่ NFA ซึ่งกำหนดขั้นต่ำไว้ที่อัตรา 2 เปโซต่อกก. (ประมาณ 46 เหรียญสหรัฐต่อตัน / 1 USD = 44 เปโซ) โดยผู้นำเข้าแต่ละรายจะประมูลได้สูงสุด 20,000 ตัน (ขั้นต่ำ 2,500 ตัน) ส่วนการนำเข้าของ NFA จำนวน 200,000 ตัน นั้น อาจซื้อจากเวียดนามภายใต้ข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ทั้ง 2 ประเทศทำข้อตกลงไว้

นอกจากนี้ NFA ก็จัดการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 60,000 ตัน แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย (small farmers' groups or farmers' cooperatives) ในสัปดาห์นี้ด้วยโดยคาดว่าจะมีการประมูลในช่วงปลายเดือนนี้

นาย Angelito Banayo ผู้บริหารของ NFA กล่าวว่า การนำเข้าข้าวในครั้งนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) ซึ่งต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลชดเชวก่อนนำเข้าที่ราคาเฉลี่ย 630 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายมิชิฮิโกะ คาโนะ (Michihiko Kano) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปล่อยข้าวจากคลังสำรอง และยืนยันว่ามีอุปทานข้าวเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลเรื่องการขาดแคลนข้าวในบางพื้นที่ของประเทศ

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) คาดการณ์ว่าความต้องการข้าวจะอยู่ที่ราว 8.11 ล้านตันในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งรัฐบาลรับประกันอุปทานข้าว 10.13 ล้านตัน และมีข้าวในคลังสำรองอีก 920,000 ตัน เมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นผลิตข้าวได้ประมาณ 8.24 ล้านตัน ทั้งนี้คาดว่าภาคเอกชนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 1.89 ล้านตัน เมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. นี้

นายคาโนะกล่าวว่า ภาวะขาดแคลนข้าวในบางพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาด้านการขนส่ง เนื่องจากการจราจรติดขัดอย่างหนักหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

"ผมขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ อย่ากักตุนอาหารเกินความจำเป็น ขณะที่เรากำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ" เขากล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จีน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่า ปี 2554 รัฐบาลจีนเตรียมทุ่มทุน 10,000 ล้านหยวนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม โดยจะส่งเสริมการปลูกข้าวเจ้าและข้าวโพด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัยในภาคเกษตรกรรมด้วย

ทั้งนี้ ข้าวเจ้าและข้าวโพดเป็นอาหารที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในปี 2553 โดยเพิ่มขึ้น 25% และ 14% ตามลำดับ สูงกว่าราคาข้าวสาลีและราคาถั่วที่มีการเพิ่มสูงขึ้นเพียง 4% และ 2% เท่านั้น

นายหานฉาง ผู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า สถานการณ์การเกษตรจีนในปัจจุบัน ข้าวสาลีมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ข้าวโพดอยู่ในระดับสมดุล และข้าวเจ้ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน นอกจากนี้ที่ผ่านมาการผลิตข้าวและข้าวสาลีมีปริมาณต่อปีก่อนข้างมันคง แต่ปริมาณการผลิตข้าวโพดยังคงผันผวน ซึ่งในปีนี้ ปริมาณการผลิตภาคเกษตรกรรมของจีนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตของข้าวโพด

จากผลการสำรวจของเกษตรกรจีนทั่วไปโดยกระทรวงเกษตรพบว่า ปี 2554 การปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้น 2.1% การปลูกข้าวจะเพิ่ม 1.9% การปลูกข้าวเจ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้น 5.9% และการปลูกข้าวสาลีจะคงที่

ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง